



UNION STAR SEIBO CO.,LTD.

บริษัท ยูเนียน สตาร์ เซโบ จำกัด

656-662 RATCHADAPISEK RD., (THAPRA-TAKSIN) BUKKALO, THONBURI, BKK. 10600, THAILAND. TEL : (66) 0-2476-5785, 0-2876-1635-6 FAX : (66) 0-2468-656-662 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงมุดคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร. (66) 0-2476-5785, 0-2876-1635-6 โทรสาร : (66) 0-2468-2813

วันที่ 1 ธันวาคม 2553

เรียน ท่านที่ประสบเหตุวินาศภัย

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2553 เกิดเพลิงไหม้ที่โรงงานของผมซึ่งผลิตหมวกแฟชั่นสำหรับการส่งออก ทำให้บางส่วนของอาคาร เครื่องจักร เครื่องใช้สำนักงานรวมถึงสต็อกสินค้าและผ้าของลูกค้าที่อยู่ในความดูแล ได้รับความเสียหายมูลค่าหลายล้านบาท

หลังจากอุบัติเหตุไม่นาน ผมก็พบว่าผมกำลังจะต้องเผชิญกับความโชคร้ายครั้งที่สองจากอุบัติเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ เมื่อผมได้รับคำชี้แจงจากบริษัทเซอร์เวย์ที่ บริษัทประกันภัยของผมส่งมาประเมินความเสียหายว่า ผมทำประกันภัยไว้ต่ำกว่ามูลค่าจริงของทรัพย์สิน และรายการทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายบางรายการ เขาไม่อาจพิจารณาเสนอขอรับสินไหมทดแทนให้ได้ อีกทั้งยังจะต้องมีการหักค่าเสื่อมของเครื่องจักรที่ได้รับความเสียหายในครั้งนี้ด้วย และทั้งหมดที่ผมจะได้รับ เขาประเมินไว้เพียง เจ็ดแสนกว่าบาทเท่านั้น

ขณะที่ผมเองอยู่ในภาวะที่สับสนและไม่รู้ว่าที่จริงผมควรได้รับสิทธิในการชดเชยเท่าไรกันแน่ และทั้งหมดที่เขายกผมมา มันจริงหรือไม่ คุณดาวัน จากบริษัท อินไซต์แอดไวซ์ ก็ติดต่อเข้ามา และนำเสนอบริการในการทำเคลมให้ผมทั้งหมด ซึ่งขณะนั้นผมก็ไม่แน่ใจนักว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ดีหรือเปล่า

แต่แล้ว ทีมงานของอินไซต์แอดไวซ์ ก็เริ่มทำให้ผมมั่นใจว่า ผมคิดถูก ผู้เชี่ยวชาญของเขาเริ่มจากการตรวจเงื่อนไขของกรมธรรม์ทุกข้อและแจ้งให้ผมทราบทันทีเกี่ยวกับสิทธิในการขอรับสินไหมทั้งหมดที่ผมมี จากนั้นเขาก็ตรวจทานรายการทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายและที่ไม่ได้รับความเสียหาย และรวบรวมเสนอเป็นข้อเรียกร้องสินไหมให้บริษัทประกันภัยพิจารณา ซึ่งก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือน ผมก็ได้รับสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย และก็เป็นจำนวนที่มากกว่าที่ผมได้รับการแจ้งจากบริษัทเซอร์เวย์ในครั้งแรกกว่า 2 เท่า ซึ่งเป็นจำนวนที่หักค่าบริการที่ผมต้องจ่ายอินไซต์แอดไวซ์ออกแล้ว

หากว่าคุณเป็นผู้เพิ่งประสบวินาศภัยเช่นเดียวกับที่ผมได้ประสบมาก่อน ผมขอแนะนำให้ใช้ อินไซต์แอดไวซ์ ทำเคลมให้ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้คุณได้รับสินไหมที่ดีที่สุดและมากกว่าที่คุณจะทำเองได้แล้ว คุณจะได้โอกาสที่ดีที่จะใช้เวลาทั้งหมดระหว่างนั้น ไปดูแลลูกค้าและปัญหาธุรกิจของคุณ ซึ่งมีเพียงคุณเองที่รู้ดีที่สุดว่าจะต้องทำอะไร แล้วปล่อยให้ผู้รู้อย่างอินไซต์แอดไวซ์ ดูแลเรื่องเคลมของคุณแทน

ขอแสดงความนับถือ



(อำนาจ ประกอบการดี)

กรรมการฝ่ายบริหารบริษัท ยูเนียน สตาร์ เซโบ จำกัด